

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559

ไตรโคเรเตอร์มาผสมน้ำหมัก สูตรกระตุ้นกลิ่นหอมข้าว



รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวถึงปัญหาผู้ประกอบการค้าข้าวตั้งข้อสังเกต ระยะหลังข้าวหอมมะลิของไทยมีกลิ่นหอมน้อยลงว่า สาเหตุหลักไม่ได้มาจากสภาพดิน อากาศที่เปลี่ยนแปลง โลกร้อนขึ้นทำให้ความหอมลดลงเท่านั้น จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ยังพบสาเหตุมาจากชาวนาใส่ปุ๋ยกันแบบผิดๆ



“คือ ชาวนาคิดแต่ให้ได้ข้าวปริมาณมาก เห็นเพื่อนบ้านใส่ปุ๋ยได้ข้าวดี เลยทำตามๆกัน ในช่วง 2-3 ปีได้จำนวนข้าวเพิ่ม แต่การใส่ปุ๋ยที่ค่า N สูง ทำให้สภาพดินมีไนโตรเจนมาก จะไปทำลายธาตุอาหารตัวอื่นๆในดิน ทำให้กลิ่นข้าวหอมน้อยลง เพื่อแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกให้ชาวนา ม.เกษตรฯจึงร่วมกับการข้าว และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ศึกษาโครงการข้าวหอมยั่งยืน ได้ข้อสรุป การปลูกข้าวหอมมะลิ 105 รวมทั้งข้าวหอมสายพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ ให้มีกลิ่นหอม ที่ถูกต้อง ก่อนปลูกชาวนาควรเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์เสียก่อน เพราะดินที่ดี เหมาะกับการปลูกข้าวให้กลิ่นหอมต้องมีไนโตรเจนต่ำ และฟอสฟอรัสไม่เกิน 0.28 เปอร์เซ็นต์/ ค่าวัด ส่วนการใส่ปุ๋ย โปแตสเซียม มีผลทำให้กลิ่นหอมมากที่สุด แต่ผลเสียคือ ทำให้ผลผลิตลดลง 12%” ส่วนวิธีการเพาะกล้า ดร.อภิชาติ บอกว่า หากเป็นนาหว่านให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าว 15-20 กก.คลุกกับเชื้อราไตรโคเรเตอร์มา 200 กรัม ปุ๋ยชีวภาพ 1 กก. น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร หว่านในพื้นที่นา 1 ไร่



ส่วนหน้าดำใช้สูตรดังกล่าวข้างต้นผสมน้ำ นำต้นกล้าแช่ทิ้งไว้ 12 ชม. ก่อนนำไปปักดำ หลังต้นข้าว ออกดอกระยะผลิบ้างหรือใช้น้ำหมักสารกระตุ้นให้ข้าวสร้างสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีด ฟ่นครั้งเดียว เพราะหลังจากเก็บเกี่ยว นำเมล็ดข้าวจากแปลงนาทดลองไปตรวจวิเคราะห์ ตรวจพบว่า ข้าวมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น จากที่มีค่าเฉลี่ยความหอมอยู่ที่ 2.5-3.0 ppm เพิ่มมาเป็น 4.0-5.5 ppm

แต่อย่างไรก็ตาม ดร.อภิชาติ แนะนำการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ให้ได้คุณภาพ วิธีที่ดีที่สุด หลังเก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้ว ควรหมักฟางข้าว ปลูกพืชตระกูลถั่ว ไม่เผาตอซัง และใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกรองพื้น ก่อนปลูกข้าว วิธีนี้ลดต้นทุน และยังช่วยให้ข้าวมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น

ทุ่มงบกลางปี 1.9 แสนล้าน คลังเทหมดหน้าตักกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้า



กรม.เห็นชอบจัดทำงบประมาณกลางปี 2560 พุ่งแตะ 190,000 ล้านบาท มาจากการกู้เงินชดเชยขาดดุล 162,921 ล้านบาท ภาษีและรายได้อีก 27,078 ล้านบาท เพื่อให้กลุ่มจังหวัดใช้พัฒนาเศรษฐกิจภายใน 100,000 ล้านบาท และกองทุนหมู่บ้านกว่า 60,000 ล้านบาท ส่วนช้อปช่วยชาติรอเข้า กรม.สัปดาห์หน้า

นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 190,000 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาจากภาษีและรายได้อื่น 27,078.30 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 162,921.69 ล้านบาท เพื่อให้มีงบประมาณรายจ่ายดำเนินการตามนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพและเพื่อรักษาวินัยทางการคลังในการตั้งรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

ทั้งนี้ กรอบวงเงินสูงสุดที่รัฐบาลกู้ได้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 จะมีจำนวนรวม 611,549.4 ล้านบาท แต่ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายขาดดุล 390,000 ล้านบาท ดังนั้น จึงยังมีวงเงินกู้ที่สามารถกู้เพิ่มเติมเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีก 221,549.4 ล้านบาท สำหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังครั้งนี้ กระทรวงการคลังแจ้งว่า แหล่งที่มาของรายได้สำหรับชดใช้เงินคงคลังจะมาจากรายได้สภาพคล่องส่วนเกิน และกำไรสะสมของรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการอื่น

“งบประมาณที่จัดทำเพิ่มเติมจะนำไปสู่การปฏิรูปการจัดทำงบประมาณในรูปแบบกลุ่มจังหวัด และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นงบวาย (Y) ตามสูตรการบริหารงบประมาณ XYZ ของ นายสมคิด โดยวงเงิน 190,000 ล้านบาทซึ่งเป็นงบ Y นี้ จะนำไปใช้ใน 3 ส่วนคือ การใช้จ่ายในโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดวงเงิน 100,000 ล้านบาท งบ ปรมาณที่จัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ 500,000 บาท รวมวงเงินประมาณกว่า 60,000 ล้านบาท และวงเงินเพื่อชดเชยเงินคงคลังของรายจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา 27,078.3 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบในหลัก การให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญในการกลั่นกรองการจัดทำงบประมาณและโครงการสำหรับการลงทุนในกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 จังหวัด โดยผู้แทนประกอบไปด้วยสำนักงบประมาณ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตัวแทนจากภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชน (กรอ.) รวมทั้งตัวแทนจากภาคประชาชน

โดยคณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่การกลั่นกรองโครงการต่างๆที่กลุ่มจังหวัดมีการเสนอเข้ามาภายในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการที่จะมีการทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ร่วมกัน จากนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะพิจารณาโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน 5-7 วัน และนำเสนอ ครม. ภายในวันที่ 17 ม.ค.2560 และภายหลังจาก ครม.เห็นชอบจะได้นำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมปี 2560 มีผลบังคับใช้ในเดือน ก.พ.ปีหน้า

“การจัดทำงบประมาณกลางปี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในครั้ง นี้ การพิจารณาโครงการต่างๆ จะมีการพิจารณาได้รวดเร็วเนื่องจากในการคัดเลือกและเสนอโครงการคณะกรรมการกลั่นกรองจะลงไปทำงานกับกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ในขั้นตอนคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอมาให้สำนักงบประมาณพิจารณา”

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวหลังประชุม ครม.ว่า กระทรวงการคลังยังไม่ได้เสนอมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท หรือโครงการช้อปช่วยชาติที่จะนำมาใช้ระหว่างวันที่ 15-31 ธ.ค.นี้ เนื่องจากยังมีเวลาที่จะเสนอในสัปดาห์หน้าได้ เพราะตามหลักการของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาษี หากอนุมัติแล้วจะต้องมีผลในทางปฏิบัติทันที เพราะถ้ามาตรการออกมา ก่อน และยังไม่ผลบังคับใช้ อาจส่งผลให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายในช่วงนี้ได้

'สมคิด' ถก 'แจ๊ค หม่า' ดันสินค้าไทย 100 แปรนต์ขึ้นเว็บไซต์อาลีบาบา



'สมคิด' ถก 'แจ๊ค หม่า' ดันสินค้าไทย 100 แปรนต์ขึ้นเว็บไซต์ alibaba.com โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 ปีแรก พร้อมปั้นเอสเอ็มอี 3 หมื่นราย ทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และช่วยไทยเป็นฮับดิจิทัลในอาเซียน

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าคณะภาคีรัฐและเอกชนไทยเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือ วันที่ 8 ธ.ค.นี้ จะเดินทางไปเยือนสำนักงานใหญ่อาลีบาบา กรุ๊ป ณ เมืองหางโจว ตามคำเชิญของนายแจ๊ค หม่า ประธานบริหารอาลีบาบา กรุ๊ป โดยจะหารือถึงความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาช่องทางทางการขายสินค้าออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ)

ทั้งนี้อาลีบาบาจะให้พื้นที่สำหรับสินค้าไทย 100 แปรนต์ชั้นนำ ในการขายผ่านเว็บไซต์ alibaba.com โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 12 เดือน ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการคัดเลือกสินค้าไทย 100 แปรนต์ ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มอาหาร กลุ่มของใช้ของที่ระลึก ที่เป็นที่นิยมของลูกค้าชาวจีนและนักท่องเที่ยว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสแรก ปี 60 โดยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในปีแรก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ร่วมกับอาลีบาบา ครอบคลุมความร่วมมือ 4 ด้าน ระยะเวลาดำเนินงานในปี 60 ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีไทย และพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ตั้งเป้าหมาย 30,000 ราย คาดว่าภายใน 1 ปี เอสเอ็มอีเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ทำการค้าออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย

2.อาลีบาบา กรุ๊ป จะให้การสนับสนุนอบรมบุคลากรไทย 10,000 ราย ในด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และให้การอบรมแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอีก 1,000 ราย รวมถึงผลักดันแอปพลิเคชันที่ผลิตโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลนี้สู่ตลาดจีนผ่านอาลีบาบา คลาวด์ มาร์เก็ต เพลส (Alibaba Cloud Market Place)

3.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยอาลีบาบา กรุ๊ป และลาซาด้ากรุ๊ป พร้อมทั้งจะให้คำแนะนำกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ในการขยายระบบเตรียมการฝากสินค้าในประเทศผ่านแอปพลิเคชัน “พร้อม โปสต์” (Prompt Post) ให้ใช้งานครอบคลุมทุกจังหวัด และจะศึกษาระบบการจัดการคลังสินค้าและการให้บริการ และ 4.การดึงอาลีบาบา กรุ๊ป มาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านดิจิทัลของอาเซียน